

UREKA - แค่มือไวเล่นสั้น

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว...

ก็อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ถึงเรื่องการนับคลื่นแอลเลียด ของตลาด หรือ SET Index นั้น เหนือเมฆได้กล่าวไว้แล้วว่า การลงใด ๆ ถ้าจะเป็นคลื่น 4 เพื่อหวังการขึ้นที่จะเป็นคลื่น 5 จะต้องลงไม่ต่ำกว่า 1460 ไว้ก่อน หรือร้าย ๆ หน่อย ก็ให้ได้แค่ 1450 เท่านั้น.. ซึ่งก็มีบางท่านถามว่า แล้วโอกาสต่ำกว่าล่ะ จะมีไหม อันนี้ต้องกล่าวไว้ก่อนเลยนะครับ ว่าคลื่นทั้งหมดที่เหนือเมฆเอ่ยมาเป็นแค่คลื่นรอง ของคลื่นใหญ่ ๆ นะ ถึงได้บอกไว้ด้วยใจว่า ต้องไม่ต่ำกว่าระดับดังกล่าว เพราะไม่เช่นนั้นแล้วตรงคลื่น 3 ที่ลงมาเป็นคลื่น 4 นั้น ถ้าต่ำกว่า 1460 มันก็จะไม่ใช่ คลื่น 3 ลงเป็นคลื่น 4 ไปเลยนะ มันจะกลายเป็น คลื่น X เพื่อลงเป็นคลื่น ที่มีความหมายใหม่ต่อไปนั่นเอง และถ้าอยากรู้ว่า คลื่นความหมายใหม่ที่ว่านั้น จะลงไปได้เท่าไร... ก็อย่างที่เคยเกริ่น ๆ ไว้อย่างไรว่า ถ้าเราคิดไว้ตอนนั้นก่อนว่าเป็นคลื่น 4 ต้องซื้อไว้ก่อน แต่ถ้าจะเกิดพลิกต่ำกว่าจริง ๆ หวังว่ายังจำได้นะ เหนือเมฆบอกว่า เรายังขายทัน และขายไปแล้วนั้น ก็จะมีโอกาสซื้อได้ต่ำ ๆ คินมาเล่นใหม่... นั่นแหละ ที่หลาย ๆ ท่านถามว่า ซื้อคืนต่ำ ๆ นั้น ตรงไหนล่ะที่จะรอ อันนี้บอกเลย ถ้าจะเป็นคลื่น X เพื่อการลงที่มีความหมายของคลื่นใหม่นั้น มองไว้ก่อนได้เลยที่ระดับต่ำมากแถว ๆ 1000 +/- โน่นเลยแหละ... เพราะในคลื่นใหญ่แล้วนั้น ไม่ว่าจะนับในรูปแบบไหน ลงได้ถึงแนว ๆ ล่ะนะ แล้วการขึ้นที่ผ่านมานี้ล่ะ จะขึ้นเป็นคลื่น 5 หรือยัง เหนือเมฆก็ได้ให้การบ้านไปแล้วนะครับว่า ลองไปหาจุดหรือระดับที่เป็นการยืนยันให้ได้สิ ว่าจุดไหนจะยืนยันว่า คลื่น 4 จบไปแล้ว และรอการเป็นคลื่น 5 ได้ต่อไป

ดูตามเกม...

ซึ่งถ้าหาเจอแล้ว และยังไม่ยอมผ่าน แถมมีการลงต่อเนื่อง เกมก็อย่างที่กล่าว ต้องไม่ต่ำกว่า 1460 เท่านั้น ถ้าต่ำกว่า ตลาดก็จะเป็นเรื่องเสียหายในโครงสร้างทันที และเกมหุ่นเล็กจะมา

แนวรับ : ... 1.18-1.16 หรือหลัก ๆ แล้ว จะต้องไม่หลุด 1.14

เป้าหมาย : ... 1.35-1.40 และ ยังอาจจะคาดหวัง 1.50-1.60 ได้

Price Chart...(UREKA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น UREKA... ดูจากโครงสร้างใหญ่ ๆ แล้ว จะเห็นว่าเป็นขาลงอย่างต่อเนื่อง แต่พอดูในภาพนี้ เราอาจจะคาดหวังว่า จะมีรูปแบบของ Pattern กลับตัว จากขาลงที่เป็นมา เริ่มจะลุ้นการเป็นขาขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องยืน 1.40 ให้ได้เสียก่อน ซึ่งในระยะสั้นมาก หรือ 3-5 วัน อาจจะมีลุ้นการขึ้นไปทดสอบระดับดังกล่าวได้ และถ้ายืนระดับดังกล่าวได้จริงจัง การขึ้นต่อเนื่อง อาจ จะคาดหวังได้เกินระดับ 1.50-1.60 เสียด้วยซ้ำไป ซึ่ง ถ้าทำได้อย่างที่จริง รูปแบบของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม อย่าง MA. จะเป็นตัวบอกหรือยืนยันแนวโน้มให้เรารู้ดีกว่า เป็นว่า ระยะสั้นในตอนนั้น เริ่มน่าสนใจ หรือ จะลองดูไว้เพื่อเฝ้ายามตลาด ผิดไปจากที่คาดหวังในทางดี